



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๕๔

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ตู้อเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด ถัง อามเวียงรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 69/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 📄 อบรมแนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยงพชร.เขต เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งผู้ติดเชื้อ
- 📄 ระดมความคิดเห็นเครือข่ายสมาชิกสุขภาพ ร่วมพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ ZOOM
- 📄 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาคินแดนยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ
- 📄 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรแปลงใหญ่ในกทม.ด้วยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
- 📄 กทม. เตรียมปรับโฉมสวนลุมพินีครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ผู้สวนสาธารณะระดับโลก

ข่าวสำนักงานเขต

- 📄 ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาวัดสุนทรธรรมทาน
- 📄 ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- 📄 สาทรลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด พร้อมแก้ไขทันที
- 📄 หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- 📄 สายไหมแจ้งงดบริการงานทะเบียนในวันเสาร์และจำกัดจำนวนผู้รับบริการ
- 📄 ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@หมู่บ้านบึงบัว
- 📄 ประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 📄 หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- 📄 มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- 📄 สายไหมแจ้งงด “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ชั่วคราว

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**อบรมแนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยงพร.เขต เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งผู้ติดเชื้อ**

(20 เม.ย. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 28/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บชน.ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ศบค.กทม.ขอบคุณสำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนสำนักงานการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ รวมทั้งให้การสนับสนุนสำนักงานการแพทย์ในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่ให้การดูแลผู้ติดเชื้อ รวมทั้งขอบคุณบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ยินดีและพร้อมทุ่มเทให้บริการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยทุกสำนักงานเขตที่มีรถกระบะแบบมีหลังคาได้จัดส่งรถพร้อมทั้งพนักงานขับรถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการแพทย์ และได้เข้ารับการอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ติดเชื้อ และพนักงานขับรถแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดเชื้อ รวมทั้งขอให้สำนักงานการแพทย์ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงและจัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติติดตั้งให้เห็นชัดเจนบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้สำนักงานเขตสนับสนุนสำนักงานการแพทย์ในการเร่งประสานโรงแรมในพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็น Hospitel เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มมากขึ้นด้วย

ศบค.กทม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการ

ที่ประชุมกำชับคณะทำงานประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการคณะทำงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขต สน.ท้องที่ กอ.รมน.กทม. ตรวจสอบแนะนำร้านอาหารให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด รวมทั้งให้เข้มงวดตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อป้องกันไม่ให้ลักลอบเปิดบริการ ตลอดจนให้เข้มงวดตรวจตราไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ปิดโรงเรียนฝึกอาชีพและงดการดูงานบ้านบางแค 2

นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคมในฐานะเลขานุการคณะทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักพัฒนาสังคมได้มีประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ ได้แก่ 1. ปิดสถานศึกษาฝึกอาชีพในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 17-30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และวิทยากรส่งเสริมอาชีพ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 2. ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำความสะอาดและวางแผนการเรียนการสอน รวมทั้งดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ในช่วงปิดสถานศึกษาชั่วคราว 3. ปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียงและหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 4.งดการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอก ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นารชั่วคราว (ฉบับที่ 24) อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

----- (ณัฐวุฒิ...สปล. รายงาน)

ระดมความคิดเห็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ร่วมพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ ZOOM

(20 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 นางภรณ์ สวัสดิ์ศิริรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ซึ่งแจ้งกระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดร.สตีธร ธนานิติโชติ อนุกรรมการวิชาการฯ และคณะทำงาน ซึ่งแจ้งกระบวนการร่วมให้ข้อคิดเห็น ความสนใจ การเชื่อมโยง การจัดกลุ่ม และข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางภรณ์ สวัสดิ์ศิริรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ประมวลผลและสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงและช่องทางในการขับเคลื่อน นายแพทย์ปริดา เต๋ออารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมี คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายสมัชชาฯ ร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom meeting) เพื่อให้แต่ละประเด็นนโยบายสาธารณะสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความคิดเห็นจัดกลุ่มประเด็นพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

สำหรับประเด็นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.มหานครสีเขียวสะดวกสบาย : การพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินกรรมสิทธิ์เอกชน การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะระดับชุมชนในระยะเดิน 10 นาที การสร้างเกณฑ์ในการออกแบบการใช้งานและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน โครงการ Green Bangkok 2030 ส่งเสริมพื้นที่สาธารณะสำหรับการออกกำลังกาย จัดหาสถานที่สร้างสวนสุขภาพในเขตสะพานสูง ดูแลทางสาธารณะให้มีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การจัดระเบียบทางเท้าและร้านค้า การปรับทางเท้าเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุ 2.มหานครปลอดภัย : การให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ สิทธิและการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพและการป้องกันโรค Covid-19 การส่งเสริมการออกกำลังกาย ระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเมือง 3.มหานครปลอดภัย : อาหาร ได้แก่ ความสะอาดและปลอดภัยของน้ำจากตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ธนาคารอาหารชุมชน เพื่อกลุ่มเปราะบาง 4.มหานครปลอดภัย : การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่น PM_{2.5} จากท่อไอเสีย การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานครจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ด้านการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดในหัวข้อว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกลไกพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

(จรัญคม...สปส. รายงาน)

พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ

(20 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในโอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายชจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้อย่างยิ่งกว่าชีวิต

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมายดังนี้ 1. อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง 2. สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง และพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด 3. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง 4. แพร่น้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 5. รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

(มทิตา สปส./วิลาสินี นศ.ฝึกงาน รายงาน)

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรแปลงใหญ่ในทวมด้วยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

(20 เม.ย. 64) เวลา 11.00 น. : นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร สำนักชลประทานที่ 11 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารธานินทร์พรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 318/2564 เป็นผู้อนุมัติพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยพิจารณาแปลงใหญ่ทุกชนิดสินค้าของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในวันมีคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 7 แปลง ได้แก่ 1.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง

เขตหนองจอก 2.แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 3.แปลงใหญ่หญ้าปุสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 4.แปลงใหญ่ตลาดโกโก้พื้นเมือง 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก เขตคลองสามวา 5.แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 6.แปลงใหญ่เกษตรกรรมเมืองสีนพัฒนาแพนวม เขตมีนบุรี และ 7.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคู่งเหนือ เขตหนองจอก รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,764,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมในรายละเอียดในแผนการบริหารจัดการบางส่วนเพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามโครงการฯ ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม ประสานงาน ให้คำแนะนำ กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยให้รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกเดือนอีกด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แปลง ประกอบด้วย 1.แปลงใหญ่ข้าวแขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง 2.แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 3.แปลงใหญ่ข้าวแขวงลำต้อยตึง เขตหนองจอก 4.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 5.แปลงใหญ่หญ้าปุสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 6.แปลงใหญ่กล้วยไม้แขวงบางเขื่อนกั้น เขตตลิ่งชัน 7.แปลงใหญ่ผัก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 8.แปลงใหญ่ตลาดโกโก้พื้นเมือง 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก เขตคลองสามวา 9.แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 10.แปลงใหญ่เกษตรกรรมเมืองสีนพัฒนาแพนวม เขตหนองจอก 11.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคู่งเหนือ เขตหนองจอก 12.แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และ 13.แปลงใหญ่ผัก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร คือ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบประเภทสินค้าพืชไร่ ผัก/สมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ (2) กรมปศุสัตว์ คือ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบประเภทสินค้าปศุสัตว์ และ (3) กรมการข้าว คือ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รับผิดชอบประเภทสินค้าข้าว ซึ่งหากแปลงใหญ่ใดมีความพร้อมและตรงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรุงเทพมหานคร ก็สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวได้

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

กทม. เตรียมปรับโฉมสวนลุมพินีครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 100 ปี สุนวณสาธาณะระดับโลก

(20 เม.ย. 64) นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินี ในโอกาสครบรอบ 100 ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่ง “สวนลุมพินี” เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน เริ่มเปิดบริการในปี 2548 นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 360 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD (Central Business District) ของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม ภายในสวนลุมพินี มีลักษณะการใช้งานแบบเอนกประสงค์ เป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เปรียบเสมือน “ปอด” สำคัญของคนเมือง มีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเก่าแก่ให้ความร่มรื่น รายล้อมอยู่ทั่วบริเวณ มีสระน้ำกว้างใหญ่ ดอกไม้นานาพันธุ์ สวนป่า และสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาใช้บริการภายในสวนสาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันจันทร์-ศุกร์ ประมาณ 10,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 15,000 คนต่อวัน

จากการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของสวนลุมพินี พบว่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การจัดพื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่สามารถตอบสนองกับการใช้งานตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กรุงเทพมหานคร จึงเตรียมที่ปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินีครั้งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองสวนลุมพินีครบรอบ 100 ปี ในปี 2568 ให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลกที่สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ในทุกมิติพร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้มาเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งการปรับปรุงสวนลุมพินีในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวกลางใจเมืองให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ โดยแสดงอัตลักษณ์ด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้เป็นมากกว่าสวน แต่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศ ที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมระดับเมือง และระดับชาติได้ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร

ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในทุกมิติ ครอบคลุมอัตลักษณ์ของเมือง 5 ด้าน คือ 1. คุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ (History) 2. คุณภาพทางวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ (Cultural Integration) 3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเมือง เพื่อตอบรับภาวะโลกร้อน (Climate Action Park) 4. สร้างพื้นที่กิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลายเข้ากับยุคสมัย (Modern Recreation) และ 5. ตอบโจทย์การใช้งานตามรูปแบบมาตรฐานของการออกแบบ หรือ Universal Design ในการให้บริการในทุกส่วนของสวนลุมพินี (Inclusive For All) โดยจะแบ่งการปรับปรุงออกเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 เป็นการปรับปรุงโครงการพื้นฐาน และสาธารณูปโภคในสวนให้แล้วเสร็จในเฟสแรก เช่น งานระบบท่อและงานระบายน้ำใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่อระบายน้ำบางส่วนไม่เชื่อมกับทางระบายน้ำ รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานปรับทางเดิน-วิ่ง และงานปรับปรุงอาคารที่ทรุดโทรม เฟสที่ 2 จะเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เฟส 3 เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกชาวไทย ซึ่งมีผลงานออกแบบระดับโลกเป็นผู้ให้แนวคิดและออกแบบ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการและภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินีครั้งนี้ ให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลก ที่สร้างสรรค์และทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ และรองรับการจัดกิจกรรมหลักเมือง และระดับชาติ ได้อย่างภาคภูมิใจ

“การปรับปรุงสวนลุมพินีในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งการรักษาสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกคนต้องช่วยกันไม่ทำให้สวนสาธารณะเสียหาย เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะที่สวยงาม ให้พวกเราทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป” รองปลัดฯ กทม. กล่าว

----- (ชลดดา...สปส. รายงาน)

ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาวัดสุนทรธรรมทาน

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาสมัครรวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. บริเวณลานวัดสุนทรธรรมทาน (แค นางเลิ้ง) ผังโบสถ์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยดำเนินการทำความสะอาดภายในวัด ฉีดล้างทำความสะอาดลานวัด จัดเก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ที.เอส.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ ทั้งนี้ หากพบมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

สาทรลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด พร้อมแก้ไขทันที

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าที่ชำรุดทรุดตัวในพื้นที่ พร้อมดำเนินการแก้ไขทันที โดยในวันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าบริเวณ ซ.สวนพลู สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7214, 7215, 7216, 7217

----- (ปชส...เขตสาทร รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า และชุมชนวานิชสัมพันธ์ แขวงตลาดน้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

เขตสาทร วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-11.00 น. บริเวณ ซ.จันทน์ 16 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227 และ 7228

เขตหนองแขม วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านเพชรทวีสุขและหมู่บ้านกานดา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สายไหมแจ้งงดบริการงานทะเบียนในวันเสาร์และจำกัดจำนวนผู้รับบริการ

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอแจ้งงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิด - ตาย) เป็นการชั่วคราว พร้อมกำหนดจำกัดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) งานทะเบียนต่างๆ ดังนี้ 1. งานทะเบียนราษฎร จำกัดจำนวน 80 คิวต่อวัน (รวมคิวจากแอปพลิเคชัน BMA Q) 2. งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำกัดจำนวน 60 คิวต่อวัน (รวมคิวจากแอปพลิเคชัน BMA Q) 3. งานทะเบียนทั่วไป จำกัดจำนวน 18 คิวต่อวัน (รวมคิวจากแอปพลิเคชัน BMA Q) โดยกำหนดเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อการบริการทันใจ นัดหมายทันเวลา เขตฯ ขอแนะนำให้ท่าน “จองคิวล่วงหน้า” ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ “BMA Q” เพื่อจองคิวล่วงหน้า นัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสายไหม โดยสามารถกำหนดวัน เวลาที่สะดวกในการติดต่อราชการได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2158 7358

----- (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@หมู่บ้านบึงบัว

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ในวันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านบึงบัว แขวงลำปลาทิว ถ.คุ่มเกล้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แกไขปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวบรวมขยะรีไซเคิล มาแลกไข่ได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 22 เม.ย. 64 ณ ชุมชนเทพรักษา ซ.อ่อนนุช 84 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดอัลฮุดดา ถ.ร่มเกล้า

เขตสาทร วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ซอยจันทน์ 27 (พระแม่มาลี) (ตั้งแต่ปาก ซ.จันทน์ 27 ถึงท้าย ซ.จันทน์ 43 แยก 27) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227 และ 7228

เขตหนองแขม วันที่ 22 เม.ย. 64 ณ ตลาดนัดเพชรเกษม ซ.77 วันที่ 23 เม.ย. 64 ตลาดนัดแสงศิริ วันที่ 26 เม.ย. 64 ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม วันที่ 27 เม.ย. 64 ตลาดนัดวัดหนองแขม วันที่ 28 เม.ย. 64 ตลาดนัดอุ้นเรือน วันที่ 29 เม.ย. 64 ตลาดนัดคุณตาพลอย และวันที่ 30 เม.ย. 64 ตลาดสดเพชรเกษม 79 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

เขตประเวศ วันที่ 22 เม.ย. 64 ณ มัสยิดดารุลมุตตากีน (สุเหร่าเกาะกลาง) ถ.อ่อนนุช ซ.53 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (ฟรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัวริมบ่อ ถึงหน้าร้านอาหารตามสั่งพัฒนาใหม่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถ.คูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่ ปาก ซ.ทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงวัดทุ่งเศรษฐี และ ถ.คูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถ.เจริญกรุง (แยกเอสเอบี - แยกหมอมณี)

เขตวังทองหลาง วันที่ 23-24 เม.ย. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 124 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

----- (ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย นอกจากนี้อย่างได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 23 เม.ย. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดทรัพย์เพิ่มพูน ถ.สุวิณหวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

สายไหมแจ้งงด “นัดห้าง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ชั่วคราว

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรม “นัดห้าง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ โดยกำหนดเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

----- (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)